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5. fundur  Starfshóps um Ásvelli, haldinn á Ásvöllum, þann 23. október 2018, kl. 17:00. 

 

Viðstaddir voru. 
Starfshópur. 
Kristinn Andersen, formaður   
Anna Karen Svövudóttir  
Jón Garðar Snædal Jónsson   
Samúel Guðmundsson       
Ágúst Sindri Karlsson  
 
Með starfshópnum starfa: 
Sigurður Haraldsson Sviðsstjóri umhverfis- og skipulagsþjónustu  
Geir Bjarnason Íþrótta- og tómstundarfulltrúi  
Rósa Steingrímsdóttir Sviðstjóri fjármálasviðs   
Magnús Gunnarsson Framkvæmdastjóri Hauka 
 

 
Eftirfarandi var tekið fyrir. Á fundinn mætti einnig Helgi Már Halldórsson frá ASK 
arkitektum. 
 

1.  Húsrýmisáætlun – farið yfir stærðir knatthús 
Helgi Már fór yfir samskipti við Mannvirkjanefnd KSÍ (Jóhann) og kynnti mögulega stærð 
á knatthúsi, sem var 82,5 m x116-120 m, lofthæð er 12-16 m. Færanlegir bekkir verða 
fyrir allt að 800 manns og þá er hægt að spila meistaraflokksleiki innanhúss ef þarf 
vegna veðurs. 
 

2.  Farið yfir stoðrými vegna knatthúss 
Farið var yfir mögulegt stoðrými vegna knatthússins, stærð þess er allt að 880 fermetrar 
og lofthæð 2,5-3 m. 
 

3.  Önnur mál 
Samþykkt að fara í kostnaðargreiningu á knatthúsi og stoðrými með knatthúsi. 
 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl 18:00 
 
Næsti fundur verður að Ásvöllum þriðjudaginn 30. október kl. 17:00. 


